



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๑๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๓
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูทีได้



ศ.พญ.สมศรี แอ้วสวดี ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานมิตร กล่าววา
อุตสาหกรรมบุหรืกำลังทำร้ายลูกค้ำของตนเองอย่าง
เลือดเย็นที่สุด คนที่ป่วยด้วยโรคเหล่านี้ล้วนได้รับ
ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส และความทุกข์
ทรมานที่เกิดขึ้นมิได้เกิดแค่ผู้สูบบุหรืเท่านั้น แต่ยั
สร้างภาระทั้งทางร่างกาย จิตใจ และค่าใช้จ่ายให้แก่
คนในครอบครัวด้วย ที่สำคัญบุหรืยังสร้างภาระระง



ศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา เลขาธิการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมกบวโรค



ประมาณให้แก่แผ่นดินและคนไทยทั้งประเทศ
“ดังนั้น ทางเครือข่ายเปลี่ยนบทบาทของผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากบุหรื ให้กลายเป็นจิตอาสาสร้าง
ประโยชน์แก่สังคม เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถมี
ชีวิตอยู่กับสิ่งที่สูญเสียและไม่สามารถกลับไปแก้ไข
ได้ และยังช่วยให้ผู้เสพติดบุหรืหันหลังให้กับการตาย

แบบผ่อนส่ง ขณะเดียวกันก็ป้องกันนักสูบหน้าใหม่
ไม่ให้ไปข้องแวะกับบุหรื ผ่านกิจกรรมสัญจรที่จะแวะ
เวียนไปตามแต่ละจังหวัด และการส่งวารสารมอบ
ความรู้ให้กับเหล่าสมาชิกเครือข่าย” ศ.นพ.สุทัศน์
ระนุ พร้อมกล่าวเชิญชวนให้คนไทยที่ได้รับผลกระทบ
จากบุหรืร่วมสมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย

ขณะที่ หมอก้อง หรือ พ.ต.นพ.สรวิชัย สุบุญ
แพทย์ประจำสำนักงานแพทย์ สำนัสนับสนุน
สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม ที่มีอีกหนึ่ง
บทบาทคือการเป็นดารานักแสดงกล่าวว่า บุหรืเป็น
สิ่งที่ติดง่าย ตนเองก็เคยติดเพราะอยากลองและ
สิ่งแวดล้อมที่มีแต่คนสูบบุหรื แต่สูบได้เพียง 2 ปี ก็
เลิก เพราะทราบตัวว่าเป็นสิ่งไม่ดีจึงเลิกสูบ ซึ่งยืนยัน
ได้ว่าเป็นสิ่งที่ติดได้ง่ายมาก

“เชื่อว่าเยาวชนก็ทราบวาบุหรืทำให้เกิดโรค
อะไรได้บ้าง แต่เห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว และต้องสูบ



พ.ต.นพ.สรวิชัย สุบุญ แพทย์ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชวนคนไทยโดยเจตนาช่วยกันให้เลิกสูบบุหรื

เป็นระยะเวลาจนถึงจะเกิดโรค จึงยังไม่ตระหนัก
ถึงพิษภัยที่จะเกิดขึ้น หากเป็นในฐานะหมอก็ไม่ยาก
เห็นคนไข้ต้องทุกข์ทรมานเพราะโรคเกี่ยวกับบุหรื ซึ่ง
การเลิกบุหรืนั้นต้องเริ่มจากตัวเองก่อน ถ้าตั้งใจอยาก
เลิกก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่ง นอกจากนี้
จำเป็นต้องสร้างสังคมให้แข็งแรง ให้
คนเข้าใจและให้กำลังใจให้คนเลิก
สูบบุหรืให้ได้” หมอก้อง เน้นเพิ่ม

ส่วน นายการุญ ตระกูลแต่จโกร
นายกสมาคมผู้ไร่กล่องเสียงแห่ง
ประเทศไทย ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง
เครือข่ายผู้ป่วย และผู้ที่ได้รับผล
กระทบจากการสูบบุหรื กล่าวว่า พิษ
ภัยบุหรืทำให้เกิดโรคภัยสารพัดโดย
เฉพาะมะเร็งกล่องเสียง ซึ่งเมื่อติด



ภาคีเครือข่ายผู้ป่วย และผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ร่วมกันประกาศและตอกย้ำให้สังคมตระหนักถึงพิษภัยและโรคร้ายที่เกิดจากบุหรี่

กลองเสียงออกก็จะทำให้คนผู้นั้นพูดไม่ได้เป็นใบ้ กลายเป็นคนพิการตลอดชีวิต ที่ผ่านมาผู้ไร้กลองเสียงหลายคนฆ่าตัวตายเพราะสื่อสารกับสังคมไม่ได้ หลายคนเสียชีวิตเพราะมะเร็งกำเริบ ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมผู้ไร้กลองเสียงในประเทศไทย มีจำนวน 2,900 คนทั่วประเทศ

“เครือข่ายนี้จะเป็นศูนย์กลางการสื่อสารความคิดระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับพิษภัยอันตรายและผลกระทบจากการสูบบุหรี่ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนได้เข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยอันตราย และผลกระทบจากการสูบบุหรี่ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการควบคุมการบริโภคยาสูบของคนไทย” นายกสสมาคมผู้ไร้กลองเสียงแห่งประเทศไทย เผย

ในการแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากการสูบบุหรี่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ เมตตา รุ่งรัตน์ ศิลปินอาวุโส ซึ่งสามีเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ปีม-วรรณิษฐ์ จิราโรจน์เจริญ ลูกสาวตี-ดอกมะดัน ที่เสียชีวิตจากโรคโรคหอบซึ่งเกิดจากการสูบบุหรี่ และนางสุจิตรา ชามฤตไพ ผู้ป่วยโรคหัวใจจากผลพวงที่สามีสูบบุหรี่.



บรรยากกต้องเสวนาชุมชนคนไทยรู้เท่าทันโทษจากบุหรี่



